
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2557   

วันจันทร์ที่  29  กันยายน  2557   เวลา ๑3.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

**************************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางนวลอนงค์  ถวาย ประธานสภา อบต. นวลอนงค์  ถวาย 
2. พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์ เลขานุการสภา อบต. วารินทร์  รักสวัสดิ ์
3. นายสุมิต  เกษกล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สุมิต  เกษกล้า 
4. นางกาญจนา  เกษกล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 กาญจนา  เกษกล้า 
5. นายบุญเลิศ  ด ากุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บุญเลิศ  ด ากุล 
6. นายพรชัย  ท่าชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พรชัย  ท่าชี 
7. นายทวี  เทียมกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ทวี  เทียมกุล 
8. นายปรีชา  มณีวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ปรีชา  มณีวรรณ 
9. นายยงยุทธ  ทองท่าชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ยงยุทธ  ทองท่าชี 

10. นางจุฑามาศ  แก้วพวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 จุฑามาศ  แก้วพวง 
11. นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 วิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายโสภณ  บุญสุข รองประธานสภา อบต. - 
2. นายเชาวลิต  แจ้งมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสุนทร  สุขเจริญ นายก อบต. เพ่ิมพูนทรัพย์ สุนทร  สุขเจริญ 
2. นายสัมพันธ์  มากขนอน รองนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ สัมพันธ์  มากขนอน 
3. นางสาวนัยนา  รสจันทร์ เลขานุการนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ นัยนา  รสจันทร์ 
   

/ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) ..... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

4. ร.ต.ต.มานพ  เทียมมนู หัวหน้าศูนย์บริการประชาชนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ 

มานพ  เทียมมนู 

5. นางละออ  ภู่ข า หัวหน้าส านักงานปลัด ละออ  ภู่ข า 
6. นายวรทัต  สมเขาใหญ่ หัวหน้าส่วนโยธา วรทัต  สมเขาใหญ่ 
7. นางสาวพัชรี  ชูเพ็ชร ผู้อ านวยการกองคลัง พัชรี  ชูเพ็ชร 
8. จ.ส.ต.เจษฎา  สุวรรณทิพย์ บุคลากร เจษฎา  สุวรรณทิพย์ 
9. นางสาวชนิตา  คงแสง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชนิตา  คงแสง 

10. นางกวินนา  พัฒน์มาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กวินนา  พัฒน์มาก 
11. นายวิฑูรย์  ทิพย์มนตรี ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า วิฑูรย์  ทิพย์มนตรี 
12. นายสิทธิชัย  พุฒทอง พนักงานจ้างทั่วไป สิทธิชัย  พุฒทอง 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑3.30 น. 
   
พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ อบต. ทุกท่านเข้าประชุมครับ 
   วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์  สมัย

วิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2557  และตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6)         
พ.ศ.2552  มาตรา 56  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  ซึ่งบัดนี้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์เข้าประชุม  จ านวน 10 คน  
จาก 12 คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว 

          ก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์จะเปิด
ประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

   ---  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย --- 

 
 

 
/นางนวลอนงค์  ถวาย ..... 
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นางนวลอนงค์  ถวาย   สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  
ประธานสภาฯ อบต. ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ และเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ทุกท่าน ดิฉันขอเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2557  
ณ บัดนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นางนวลอนงค์  ถวาย 1.1 แจ้งยอดเงินสะสม ณ วันที่ 29 กันยายน 2557   
ประธานสภาฯ อบต. ยอดเงินสะสม  ณ  วันที่ 29 กันยายน 2557  มีดังนี ้

- เงินสะสม  จ านวน  3,729,669.70  บาท 
- เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน   4,808,282.51  บาท 

1.2 การปรับอัตราค่าตอบแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพิ่มพูนทรัพย ์

เนื่องด้วยรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ใน
ปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา   มียอดทั้งสิ้น 12,010,139.30 บาท  ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดบัญชีอัตรา
ค่าตอบแทนว่า ถ้ารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิน 10 – 25 ล้านบาท   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้ 

ต าแหน่ง 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
1. ประธานสภา อบต. 11,220 
2. รองประธานสภา อบต. 9,180 
3. สมาชิกสภา อบต. 7,200 
4. เลขานุการสภา อบต. 7,200 

 
ฉะนั้น  ในปีงบประมาณ 2558  ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล          
จะเป็นไปตามอัตราข้างต้น ตามท่ีได้กล่าวมา 
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     /1.3 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ….. 
1.3 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2557 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ก าหนดให้มีการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2557  ณ ศาลาหมู่บ้านวังศิลาดิเรกสาร  หมู่ที่ 3  
ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557  ตั้งแต่เวลา 
16.30 น. เป็นต้นไป   

ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์  การจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้ประชาชนในหมู่บ้านของ
ท่านทราบต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี   
นางนวลอนงค์  ถวาย 2557 (วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕7)  
ประธานสภาฯ อบต.   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ได้มีการประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

2557  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ท ารายงานการประชุม
สภาแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้ว  นั้น 

ดิฉันขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ 
ก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา 

พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ อบต. พ.ศ.๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 33 วรรคสอง    

กล่าวว่า การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น 

   ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ท่านใด     
จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจของมติสภาฯ แห่งนี้ เป็น
ผู้แก้ไขเพ่ิมเติม   

นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ   
ประธานสภาฯ อบต. หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือมีความประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม  ก็ขอเชิญ

น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี. 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ อบต.  ดิฉันขออาศัยอ านาจตามความในตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ  

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาหรือไม่ 
ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือค่ะ 
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/ที่ประชุม ..... 
ที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน 10 คน และที่ประชุม

สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม    
๒๕๕7  ดังนี้  

รับรองรายงานการประชุม  จ านวน     9  เสียง  
ไม่รับรอง    จ านวน     -   เสียง  
งดออกเสียง    จ านวน     1  คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
นางนวลอนงค์  ถวาย 3.1   กระทู้ถามของนายสุมิต  เกษกล้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภาฯ อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ หมู่ที่ 1 จ านวน 4 กระทู้    

ส าหรับระเบียบวาระกระทู้ถาม ดิฉันได้รับหนังสือขอเสนอกระทู้ถามจาก
นายสุมิต  เกษกล้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 1
จ านวน 4 กระทู้ และดิฉันได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กระทู้ถามดังกล่าว เป็นกระทู้
ถามทั่วไป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) หมวด 7      
ข้อ 95  ระบุไว้ว่า กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยัง
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบและให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวัน    
นับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 

ทางฝ่ายสภาฯ ได้ท าหนังสือไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ เพ่ือแจ้งให้ผู้บริหารเตรียมตอบกระทู้ถามดังกล่าวแล้วส าหรับการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1     
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2557  ในวันนี้   

ฉะนั้น ขอเชิญผู้ตั้งกระทู้ถาม เริ่มถามตามกระทู้ที่เสนอมาได้เลยค่ะ 
นายสุมิต  เกษกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ส าหรับกระทู้ถามที่ 1  กระผมขอตั้งกระทู้ถาม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง งบประมาณประจ าปี 

2555  ว่ามีงบประมาณประจ าปีจ านวนเท่าไร และมีการใช้จ่ายเงินส ารองจ่าย
จ านวนเท่าไร และจ่ายเงินจ านวนกี่โครงการ และยังคงมีเงินคงเหลือตกเป็นเงิน
สะสมจ านวนเท่าไร และมีการจัดสรรโครงการต่าง ๆ ให้กับหมู่บ้านไหนบ้าง 

นางนวลอนงค์  ถวาย ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ตอบกระทู้ถาม  
ประธานสภาฯ อบต. ที่ 1 ค่ะ 
นายสุนทร  สุขเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ส าหรับกระทู้ถาม 
นายก อบต. ที่ 1 กระผมขอให้ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนครับ 
 



- ๖ - 
 

 

/นางนวลอนงค์  ถวาย ….. 
นางนวลอนงค์  ถวาย ขอเชิญท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  
ประธานสภาฯ อบต. ตอบกระทู้ถามที่ 1 ค่ะ 
นางนัยนา  รสจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ส าหรับกระทู้ถาม 
เลขานุการนายก อบต. ที่ 1 ขอตอบกระทู้ถามดังนี ้

รายละเอียดเงินส ารองจ่าย ปีงบประมาณ 2555 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
งบประมาณต้ังไว ้ 808,692.- 

รายการจ่ายจากเงินส ารองจ่าย  
1. ค่าซ่อมแซมถนนสายวังหยี , สายสินคณุ – ช่องเคี่ยม , สาย
สินคุณ – ตีนเขา , สายสินคณุ – ทอนกรีต , ซอยป้าขุ้ม หมู่ที่ 3 

85,900.- 

2. ค่าขุดลอกห้วย บริเวณค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 5 37,300.- 
3. ค่าซ่อมแซมถนนสายครูยงค์ – คลองงอน หมู่ที่ 5 57,500.- 
4. ค่าซ่อมแซมถนนน้ าล้น – ซอยถ้ าขาว หมู่ที่ 4 47,400.- 
5. ค่าซ่อมแซมถนนซอยยายรัตน์ หมู่ที่ 4 83,000.- 
6. ค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ าหลัง สนง.อบต.เพิ่มพูนทรัพย ์ 92,000.- 
7. ค่าซ่อมแซมถนนสายเลยีบคลองฉวาง หมู่ที่ 4 91,500.- 
8. ค่าซ่อมแซมคอสะพานคลองฉวาง (บ้านลุงซ้าย) หมู่ที่ 4 35,000.- 
9. ค่าซ่อมแซมคอสะพานคลองมยุ หมู่ที่ 4 63,000.- 
10. ค่าซ่อมแซมถนนสายห้วยหูน – คลองฉวาง , สายคลอง
เทอะ หมู่ที่ 4 , สายช่องเคี่ยม – สินคุณ , สายสินคุณ – ทอน
กรีต หมู่ที่ 3 

98,000.- 

11. ค่าซ่อมแซมคอสะพานวังหยี หมู่ที่ 4 60,000.- 
12. โอนลด 48,800.- 
รวมเงินจ่ายจากเงินส ารองจ่าย 799,400.- 

คงเหลือเงินส ารองจ่าย  9,292.- 
 
นางนวลอนงค์  ถวาย ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ก็ได้ตอบ  
ประธานสภาฯ อบต. กระทูถ้ามที่ 1 แล้วเสร็จ  ต่อไปขอเชิญผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามกระทู้ถามท่ี 2 ค่ะ 
นายสุมิต  เกษกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ส าหรับกระทู้ถามที่ 2  กระผมขอตั้งกระทู้ถาม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง งบประมาณประจ าปี 

2556  ว่ามีงบประมาณประจ าปีจ านวนเท่าไร และมีการใช้จ่ายเงินส ารองจ่าย
จ านวนเท่าไร และจ่ายเงินจ านวนกี่โครงการ และยังคงมีเงินคงเหลือตกเป็น    
เงินสะสมจ านวนเท่าไร และมีการจัดสรรโครงการต่าง ๆ ให้กับหมู่บ้านไหนบ้าง 

นางนวลอนงค์  ถวาย ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ตอบกระทู้ถาม  
ประธานสภาฯ อบต. ที่ 2 ค่ะ 
 
 



- ๗ - 
 

 

/นายสุนทร  สุขเจริญ ….. 
นายสุนทร  สุขเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ส าหรับกระทู้ถาม 
นายก อบต. ที่ 2 กระผมขอให้ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนครับ 
นางนวลอนงค์  ถวาย ขอเชิญท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  
ประธานสภาฯ อบต. ตอบกระทู้ถามที่ 2 ค่ะ 
นางนัยนา  รสจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ส าหรับกระทู้ถาม 
เลขานุการนายก อบต. ที่ 2 ขอตอบกระทู้ถามดังนี้ 

รายละเอียดเงินส ารองจ่าย ปีงบประมาณ 2556 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
งบประมาณต้ังไว ้ 680,830.- 

รายการจ่ายจากเงินส ารองจ่าย  
1. ค่าจ้างลงวัสดุไหล่ทางสายคลองเทอะ หมู่ที่ 4 69,000.- 
2. ค่าซ่อมแซมหลังคาศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 6,613.- 
3. ค่าซ่อมแซมคอสะพานคลองทวด หมู่ที่ 1 92,000.- 
4. ค่าบุกเบิกถนนช่องเคี่ยม – คลองหนอง หมู่ที่ 3 96,000.- 
5. ค่าขุดลอกคลองฉวาง – คลองหล่ม หมู่ที่ 4 44,100.- 
6. ค่าซ่อมแซมหลังคาศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 13,700.- 
7. ค่าตดิตั้งเสาไฟฟ้า (เสาแรงต่ า) ค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 5 32,000.- 
8. ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนวัสดุกรองน้ าประปา หมู่ท่ี 1 27,500.- 
9. ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายสนิคุณ หมู่ที่ 3 97,000.- 
10. ค่าซ่อมแซมถังน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด       
หมู่ที่ 1 

200.- 

11. ค่าจ้างวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 3  97,000.- 
12. เงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภยั หมู่ที่ 3 (บ้านนายสมเจต 
ไพบูลย์) 

1,845.- 

13. ค่าซ่อมสะพานคลองฉวาง (บ้านลุงซ้าย) หมู่ที่ 4  13,000.- 
14. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในต าบล หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 6 90,872.- 
รวมเงินจ่ายจากเงินส ารองจ่าย 680,830.- 

คงเหลือเงินส ารองจ่าย  0.- 
 
นางนวลอนงค์  ถวาย ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ก็ได้ตอบ  
ประธานสภาฯ อบต. กระทูถ้ามที่ 2 แล้วเสร็จ  ต่อไปขอเชิญผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามกระทู้ถามท่ี 3 ค่ะ 
นายสุมิต  เกษกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ส าหรับกระทู้ถามที่ 3  กระผมขอตั้งกระทู้ถาม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง งบประมาณประจ าปี 

2557  ว่ามีงบประมาณประจ าปีจ านวนเท่าไร และมีการใช้จ่ายเงินส ารองจ่าย
จ านวนเท่าไร และจ่ายเงินจ านวนกี่โครงการ และยังคงมีเงินคงเหลือตกเป็นเงิน
สะสมจ านวนเท่าไร และมีการจัดสรรโครงการต่าง ๆ ให้กับหมู่บ้านไหนบ้าง 



- ๘ - 
 

 

/นางนวลอนงค์  ถวาย ….. 
นางนวลอนงค์  ถวาย ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ตอบกระทู้ถาม  
ประธานสภาฯ อบต. ที่ 3 ค่ะ 
นายสุนทร  สุขเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ส าหรับกระทู้ถาม 
นายก อบต. ที่ 3 กระผมขอให้ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนครับ 
นางนวลอนงค์  ถวาย ขอเชิญท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  
ประธานสภาฯ อบต. ตอบกระทู้ถามที่ 3 ค่ะ 
นางนัยนา  รสจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ส าหรับกระทู้ถาม 
เลขานุการนายก อบต. ที่ 3 ขอตอบกระทู้ถามดังนี้ 

รายละเอียดเงินส ารองจ่าย ปีงบประมาณ 2557 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
งบประมาณต้ังไว ้ 410,000.- 

รายการจ่ายจากเงินส ารองจ่าย  
1. โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยหูน – คลองฉวาง หมู่ที่ 4 , 
สายสินคุณทอนกรตี หมู่ที่ 3 

98,000.- 

2. โครงการซ่อมแซมสะพานลุงซ้าย 6,000.- 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรมิคลองฉวาง หมู่ที่ 4 28,000.- 
4. โครงการซ่อมแซมถนนลงวัสดยุิปซั่ม หมู่ที่ 2 , 5 , 6 69,000.- 
5. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอย 9 และหมู่ที่ 3 59,609.- 
6. โครงการซ่อมแซมสะพานลุงซ้ายและสะพานวังหยี 75,600.- 
7. โครงการภัยแล้ง หมู่ที่ 6 23,655.- 
8. โครงการจัดท าฝายชะลอน้ า หมู่ที่ 5 (ฝายชั่วคราว) 50,050.- 
รวมเงินจ่ายจากเงินส ารองจ่าย 409,914.- 

คงเหลือเงินส ารองจ่าย  86.- 
 
นางนวลอนงค์  ถวาย ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ก็ได้ตอบ  
ประธานสภาฯ อบต.  กระทูถ้ามที่ 3 แล้วเสร็จ  ต่อไปขอเชิญผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามกระทู้ถามท่ี 4 ค่ะ 
นายสุมิต  เกษกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ ส าหรับกระทู้ถามที่ 4  กระผมขอตั้งกระทู้ถาม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เรื่อง เครื่องขยายเสียงหมู่ที่ 5 

ซื้อมาแล้วอยู่ที่ไหน 
นางนวลอนงค์  ถวาย ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ตอบกระทู้ถาม  
ประธานสภาฯ อบต. ที่ 4 ค่ะ 
นายสุนทร  สุขเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ส าหรับกระทู้ถาม 
นายก อบต. ที่ 4 กระผมขอตอบกระทู้ถามว่า  เครื่องขยายเสียงหมู่ที่ 5  ณ ขณะนี้อยู่ที่ศาลา

หมู่บ้านหมู่ที่ 5 ครับ 
 



- ๙ - 
 

 

/นางนวลอนงค์  ถวาย ….. 
นางนวลอนงค์  ถวาย ส าหรับระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ อบต. ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ ได้ตอบครบทั้ง 4 กระทู้ถาม เรียบร้อยแล้วค่ะ 
นายสุมิต  เกษกล้า อนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ช่วยชี้แจงเรื่อง ระเบียบกฎหมายในการตั้งงบส ารองจ่าย    

ในแต่ละปี ว่ามีการก าหนดกฎหมายไว้อย่างไร 
นางนวลอนงค์  ถวาย ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ช่วยชี้แจงใน  
ประธานสภาฯ อบต. เรื่องดังกล่าวด้วยค่ะ 
พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  การตั้ง 
เลขานุการสภาฯ อบต. งบประมาณเงินส ารองจ่าย มีหลักการ ระเบียบกฎหมาย ก าหนดให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณเงินส ารองจ่ายให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุ      
สาธารณภัยตลอดปี เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  เช่น  การเกิดอุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  ภัยแล้ง  ภัยหนาว ฯลฯ  
หรือกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากท่ีงบประมาณตั้งจ่ายไว้ 

  โดยงบประมาณที่น าไปใช้ต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามมาตรา 67 และ 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์        
มีพ้ืนที่มากถึง 134 ตารางกิโลเมตร  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และเป็นแหล่ง   
ต้นน้ า ท าให้มีภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าบ่อยมาก เช่น น้ าป่า
ไหลหลากท าให้สะพานช ารุด ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันท าให้ถนนช ารุด    
ต้องใช้งบประมาณจากงบกลางในการซ่อมแซม โดยในการด าเนินการแต่ละครั้ง
จะมีค าร้องของชาวบ้าน มีภาพถ่าย มีแบบและประม าณการของช่าง              
มีคณะกรรมการตรวจรับงานอย่างถูกต้อง 

  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี - 
   
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นางนวลอนงค์  ถวาย 5.1 การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557  ส าหรับ      
ประธานสภาฯ อบต.  โครงการก่อสร้างถนนลดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องเคี่ยม –  

สินคุณ หมู่ท่ี 3 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความประสงค์ขออนุมัติ  

กันเงินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องเคี่ยม –      
สินคุณ หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.05 เมตร  ในส่วนที่เป็น
งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 



- ๑๐ - 
 

 

/จ านวน 400,000.- บาท ….. 
จ านวน 400,000.- บาท 

ดิฉันขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ด้วยค่ะ 

นายสุนทร  สุขเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน 
นายก อบต. ทรัพย์ของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ สมัยสามัญ   

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2557  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557  ได้อนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
โครงการขยายท่อส่งน้ าประปาภูเขา หมู่ที่ 3  งบประมาณ 400,000. - บาท  
เป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องเคี่ยม – สินคุณ 
หมู่ที่ 3  ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.05 เมตร  
งบประมาณ 830,000. - บาท  และได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม สมทบ 
430,000.- บาท  นั้น   

เนื่องจากในการประชุมครั้งดังกล่าว มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ ร้องเรียนไปยังอ าเภอบ้านนาสาร ให้อ าเภอบ้านนาสารตรวจสอบ
การประชุม และอ าเภอบ้านนาสารได้สอบสวนแล้วเสร็จ สรุปว่า สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้มีการประชุมถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ   
ท าให้ในระหว่างการสอบสวน องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์           
ไม่สามารถด าเนินการประกาศสอบราคา เพ่ือก่อหนี้ผูกพันกับผู้รับจ้างได้ และ
ขณะนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แล้ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน     
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด 5 การกันเงิน  ข้อ 59  ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานของ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

เพ่ือให้การด าเนินการโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน  จึงขออนุมัติกันเงินโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องเคี่ยม – สินคุณ หมู่ที่ 3 
กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.05 เมตร  งบประมาณ 830,000. - 
บาท  โดยขออนุมัติกันเงินในส่วนที่เป็นงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  จ านวน 400,000.- บาท 

นางนวลอนงค์  ถวาย ทางฝ่ายบริหารก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว  
ประธานสภาฯ อบต. มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
 



- ๑๑ - 
 

 

/นางนวลอนงค์  ถวาย ..... 
นางนวลอนงค์  ถวาย เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภาฯ อบต. สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องเคี่ยม – สินคุณ หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว    
375 เมตร หนา 0.05 เมตร ในส่วนที่เป็นงบประมาณจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  จ านวน 400,000. - 
บาท  โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน    9  เสียง 
  ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน    1   คน 
นางนวลอนงค์  ถวาย 5.2 การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสมทบโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง        
ประธานสภาฯ อบต.  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องเคี่ยม – สินคุณ หมู่ท่ี 3 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความประสงค์ขออนุมัติ  
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสมทบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต สายช่องเคี่ยม – สินคุณ หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 
0.05 เมตร  จ านวน 430,000.- บาท 

ดิฉันขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ด้วยค่ะ 

นายสุนทร  สุขเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน 
นายก อบต. ทรัพย์ ได้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ.2557  โครงการขยายท่อส่งน้ าประปาภูเขา หมู่ที่  3   งบประมาณ 
400,000.- บาท  เป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
สายช่องเคี่ยม – สินคุณ หมู่ที่ 3  ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  งบประมาณ 830,000.- บาท  โดยจ่ายขาดเงินสะสมสมทบ 
430,000.- บาท  นั้น   

เพ่ือให้การจ่ายขาดเงินสะสมสมทบโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายช่องเคี่ยม – สินคุณ หมู่ที่ 3  ขนาดผิวจราจร กว้าง  
5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.05 เมตร  งบประมาณ 830,000.- บาท  
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์  ฝ่ายบริหาร  จึงขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ลงมติในโครงการดังกล่าวอีกครั้ง ในส่วนที่จ่ายขาด
เงินสะสมสมทบ 430,000.- บาท 

นางนวลอนงค์  ถวาย ทางฝ่ายบริหารก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว  
ประธานสภาฯ อบต. มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
 
 



- ๑๒ - 
 

 

/นางนวลอนงค์  ถวาย ..... 
นางนวลอนงค์  ถวาย เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภาฯ อบต. สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมสมทบโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายช่องเคี่ยม – สินคุณ หมู่ที่ 3 
กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.05 เมตร  จ านวน 430,000.- บาท  
โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จ านวน    9  เสียง 
  ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน    1   คน 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นางนวลอนงค์  ถวาย - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ อบต.  
นางนวลอนงค์  ถวาย    ส าหรับเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติความเห็น 
ประธานสภาฯ อบต. ชอบจากที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้  ได้พิจารณาเป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใด จะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่  
นายสุมิต  เกษกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่อง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 การท าลายป้อม อปพร. หมู่ที่ 4  ว่าเหตุใดจึงได้ท าลายป้อม อปพร. ดังกล่าว     

ทั้ง ๆ ที่ ป้อม อปพร. แห่งนี้ ได้ใช้เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ ในการดูแลรักษา 

นางนวลอนงค์  ถวาย    ดิฉันขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในเรื่องท่ีท่านสุมิต  เกษกล้า ได้สอบถาม 
ประธานสภาฯ อบต. ด้วยค่ะ 
นายสุนทร  สุขเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ส าหรับเรื่อง 
นายก อบต. การท าลายป้อม อปพร. หมู่ที่ 4 นั้น  ก่อนอ่ืนกระผมต้องขอชี้แจงให้ทุกท่าน   

ทราบถึงที่มาของป้อม อปพร. แห่งนี้ ก่อนว่า  ป้อม อปพร. หมู่ที่ 4  ได้ถูกสร้าง 
เมื่อสมัยที่กระผมยังด ารงต าแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เป็นการสร้างขึ้นโดย
ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน หมู่ที่ 4  ซึ่งวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
สร้าง ก็ได้มาจากความอนุเคราะห์ของประชาชนทั้งสิ้น ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ในการสร้างแต่อย่างใด 

ส่วนเรื่องการท าลายป้อม อปพร. นั้น  กระผมไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยว
ได้  เพราะที่ดินบริเวณที่ตั้งป้อม อปพร. ดังกล่าว เป็นที่ดินส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของ
คือ  นายปรีชา  มณีวรรณ  ฉะนั้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
จึงไม่มีความเก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด 

 
 
 



- ๑๓ - 
 

 

/นายสุมิต  เกษกล้า ….. 
นายสุมิต  เกษกล้า ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ที่ดินบริเวณท่ีตั้งป้อม อปพร. ดังกล่าว 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 กระผมได้แจ้งให้ทางหลวงมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับ ปรากฏว่า เป็นที่ดิน

สาธารณะ ไม่ใช่ที่ดินส่วนบุคคล  ฉะนั้น  ไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์ท าลาย ป้อม อปพร. 
ดังกล่าวทั้งสิ้น 

นายปรีชา  มณีวรรณ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ในฐานะที่กระผมเป็นผู้ถูกกล่าวถึงใน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เรื่องดังกล่าว กระผมจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ในการท าลายป้อม อปพร.ดังกล่าว 

กระผมได้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน หมู่ที่ 4 เกี่ยวกับเรื่องการท าลาย  
โดยประชาชน หมู่ที่ 4 มีความคิดที่เห็นด้วย และอนุญาตให้กระผมเป็นผู้ท าลาย
ป้อม อปพร.ดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานแล้ว 

ส่วนเรื่องที่ดินบริเวณที่ตั้งป้อม อปพร. หมู่ที่ 4 นั้น  กระผมสามารถ
ยืนยันได้ว่า กระผมเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้น โดยมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมายครับ  

นางนวลอนงค์  ถวาย มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ อบต. 
นายสัมพันธ์  มากขนอน เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนใน 
รองนายก อบต. ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เกี่ยวกับงบประมาณของกลุ่มพัฒนาผลผลิตต าบลเพ่ิมพูน

ทรัพย์ว่า การเบิกจ่ายเงินของกลุ่มพัฒนาผลผลิตต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ไม่มีความ
โปร่งใสและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าจ านวนเงินที่เบิกจ่ายไปนั้น ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายใดบ้าง  ซึ่งส าหรับเรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากงบประมาณบางส่วนของกลุ่มพัฒนาผลผลิต
ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ก็ได้มาจากการอุดหนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพิ่มพูนทรัพย ์จ านวน 300,000.- บาท 

ฉะนั้น  กระผมขอให้ท่านกาญจนา  เกษกล้า ต าแหน่งสมาชิกสภา 
อบต.เพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 1  ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินของ
กลุ่มพัฒนาผลผลิตต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ช่วยชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวด้วยครับ 

นางนวลอนงค์  ถวาย    ดิฉันขอเชิญท่านกาญจนา  เกษกล้า ชี้แจงในเรื่องที่ท่านรองนายก อบต. 
ประธานสภาฯ อบต. เพ่ิมพูนทรัพย์ ได้กล่าวถึงด้วยค่ะ 
นางกาญจนา  เกษกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ส าหรับการเบิก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 จ่ายเงินของกลุ่มพัฒนาผลผลิตต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์นั้น  ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายใน

การจัดซื้อปุ๋ย เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร และดิฉั น       
มีหลักฐานในการจัดซื้อที่สามารถตรวจสอบได้ค่ะ 

นางนวลอนงค์  ถวาย มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ อบต. 
ทีป่ระชุม ไม่มี 



- ๑๔ - 
 

 

/นางนวลอนงค์  ถวาย ….. 
นางนวลอนงค์  ถวาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ อบต. พ.ศ. ๒๕4๗ หมวด ๘ เรื่องการอภิปราย ข้อ 6๕  ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป 

ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามี แต่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปราย
กันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าควรจะปิด
อภิปรายหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ 72 

    เมื่อที่ประชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม  ดิฉันขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2557  ขอบคุณค่ะ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑5.20 น. 
 

      พ.จ.ต.    วารินทร์  รักสวัสดิ์       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (วารินทร์  รักสวัสดิ์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
 
 
ลงชื่อ        ปรชีา  มณีวรรณ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายปรีชา  มณีวรรณ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 4 
 
 
ลงชื่อ       จุฑามาศ  แก้วพวง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                (นางจุฑามาศ  แก้วพวง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 

 
 

ลงชื่อ    วิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 6 
 
 
ลงชื่อ       นวลอนงค์  ถวาย       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                (นางนวลอนงค์  ถวาย) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 


